

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội Nông dân



Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vinh phát biểu kết luận. Ảnh: NGỌC PHÚ

Ngày 7-11, Bộ phận Thường trực của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vinh, Phó trưởng Bộ phận Thường trực, XEM TIẾP TRANG 2

Góp ý về các chính sách hỗ trợ phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn



Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh phát biểu chỉ đạo hội thảo. Ảnh: M.Q

Ngày 7-11, phát biểu chỉ đạo hội thảo lấy ý kiến dự thảo các nghị quyết mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo trên địa bàn thành phố do Sở Thông tin và chính sách hỗ trợ phát triển lĩnh vực vi XEM TIẾP TRANG 2

Sớm đưa nghị quyết đại hội MTTQ Việt Nam các cấp đi vào cuộc sống



Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Trung (bên phải) và Bí thư Quận ủy Hải Châu Cao Thị Huyền Trân chủ trì hội nghị. Ảnh: T.AN

Ngày 7-11, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Trung làm việc với Thường trực Quận ủy và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hải Châu về XEM TIẾP TRANG 2

Đề nghị có quy định thưởng vượt thu ngân sách cho quận, phường nơi đang thực hiện tổ chức chính quyền đô thị

Sáng 7-11, phát biểu thảo luận ở hội trường Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật Kế toán; Luật Kiểm toán độc lập; Luật Ngân sách Nhà nước; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Quản lý thuế; Luật Dự trữ Quốc gia, đại biểu Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố, tán thành sự cần thiết việc sửa đổi, bổ sung và cơ bản thống nhất với 8 nhóm chính sách trong dự án luật sửa đổi, bổ sung 7 luật trình tại kỳ họp. Đại biểu góp ý một số ý kiến đối với phần sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách Nhà nước. Thứ nhất, nhất trí cao với việc sửa đổi, bổ sung khoản 10 và 10a, Điều 8 như dự thảo trình. Tuy nhiên, cần rà soát quy định cụ thể, đầy đủ các nhiệm vụ chi và nguồn chi để bảo đảm bao quát các nội dung được chỉ quy định tại các luật đã và đang được ban hành như Luật Đầu tư công sửa đổi, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đầu thầu. Thứ hai, về bổ sung điểm d, khoản 9, Điều 9 quy định chính sách sử dụng ngân sách địa phương, qua thực tiễn, các địa phương thường phát sinh những nhiệm vụ chi khác, nếu không được quy định sẽ rất khó thực hiện. Do vậy, ngoài quy định như dự thảo, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung XEM TIẾP TRANG 2

Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X xác định nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận, phát huy dân chủ, truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, nhân dân ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Trên tinh thần này, MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hành dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. XEM TIẾP TRANG 2

Xúc tiến trực tiếp với các nhà đầu tư tiềm năng

Hoạt động xúc tiến đầu tư của thành phố ngày càng đổi mới, hiệu quả hơn theo hình thức tiếp cận trực tiếp với các nhà đầu tư tiềm năng, qua đó tăng cường kết nối, đẩy mạnh quảng bá về môi trường, chính sách và cơ hội đầu tư. XEM TIẾP TRANG 3



Đà Nẵng mở rộng hợp tác với các nhà đầu tư chiến lược để tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế. TRONG ẢNH: Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND thành phố Đà Nẵng và Công ty TNHH Aeonmall Việt Nam. Ảnh: PV

Chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác nâng cao trình độ quản lý tổng hợp vùng bờ khu vực biển Đông Á

Ngày 7-11, trong khuôn khổ Diễn đàn thường niên Mạng lưới các chính quyền địa phương của Tổ chức Đối tác quản lý môi trường các khu vực biển Đông Á (PNLG) 2024 diễn ra tại thành phố Hạ Môn (Trung Quốc), Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam, Chủ tịch PNLG, tham dự và phát biểu tại Đại hội đồng PNLG 2024 và Diễn đàn học tập chung của PNLG và Mạng lưới các trung tâm học thuật của Tổ chức Đối tác quản lý môi trường các khu vực biển Đông Á (PNLNC). Phát biểu tại Đại hội đồng PNLG 2024, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam, Chủ tịch PNLG chào mừng các đại biểu đại diện chính quyền địa phương khắp khu vực biển Đông Á đã đến tham gia đại hội. Điều này thể hiện cam kết của các chính quyền địa phương trong thực hiện các mục tiêu mà PNLG đề ra trong kế hoạch hành động chiến lược của PNLG giai đoạn 2022-2030. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển không ngừng của PNLG, đến phiên họp lần thứ 19 này (kể từ khi PNLG được thành lập chính thức vào năm 2006) mạng lưới có 54 thành viên chính thức và 5 thành viên liên kết đến từ Campuchia, Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Hàn Quốc, Timor-Leste, Thái Lan và Việt Nam. "Sự mở rộng thành viên này là minh chứng cho công nhận của khu vực đối với việc quản lý tổng hợp vùng bờ biển (ICM) và sức mạnh của sự hợp tác giữa các chính quyền địa phương. PNLG đã tiếp tục duy trì truyền thống chia sẻ kiến thức và nâng cao năng lực giữa các thành viên, làm cho PNLG trở thành một tổ chức mạnh mẽ, tận tụy và đầy cam kết. PNLG có rất nhiều kết quả, bài học thực tiễn tốt và những câu chuyện truyền cảm hứng về quản lý tổng hợp vùng bờ biển ở cấp địa phương, mà các chính quyền địa phương khác trong và ngoài khu vực biển Đông Á có thể học hỏi và hưởng lợi từ đó", Chủ tịch PNLG nhấn mạnh. Đồng thời, bày tỏ hy vọng các chính quyền địa phương trong mạng lưới PNLG có thể củng cố thêm quan hệ hợp tác với PNLG và các đối tác khác để tiếp tục cung cấp các sáng kiến và chương trình phát triển năng lực cho những thành viên về quản lý tổng hợp vùng bờ biển, cùng các khía cạnh phát triển bền vững. XEM TIẾP TRANG 2

Phát triển sản phẩm du lịch kết hợp nông nghiệp, sinh thái tự nhiên

Sau hơn 2 năm thực hiện chủ trương của thành phố về thí điểm khai thác dịch vụ du lịch kết hợp phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản, huyện Hòa Vang đã hình thành những điểm du lịch hấp dẫn, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp để vừa tạo thêm việc làm cho người dân vừa góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch cho thành phố. XEM TIẾP TRANG 3



Sắc cam đẩy lùi bạo lực giới

Với sắc cam là màu chủ đạo, những năm qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố triển khai nhiều chương trình, hoạt động, mô hình thúc đẩy bình đẳng và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Từ đó, tạo hiệu ứng lan tỏa, huy động sự chung tay của cộng đồng vì mục tiêu xây dựng môi trường an toàn, thân thiện với phụ nữ và trẻ em. XEM TIẾP TRANG 5



TRONG SỐ NÀY

Những chính sách mạnh mẽ thời "Trump 2.0"

TRANG 6

Khẳng định bản lĩnh

TRANG 6

Sinh viên sản xuất dung dịch tẩy rửa đa năng từ rác hữu cơ

Từ những nguyên liệu rác hữu cơ như rau xanh, vỏ trái cây... nhóm sinh viên năm thứ 3 ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên thuộc Khoa Hóa, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) nghiên cứu, kết hợp nguyên liệu khác tạo ra loại dung dịch tẩy rửa lạnh tính, phục vụ các nhu cầu hàng ngày của cuộc sống.

Dự án Sản xuất dung dịch enzyme tẩy rửa đa năng từ phế phẩm thực vật được thực hiện bởi nhóm sinh viên Trần Thị Quỳnh Như, Nguyễn Thị Thảo, Lê Võ Như Thủy, Trần Thị Kim Oanh, Nguyễn Thành Toàn. Đề tài hình thành từ năm 2019, ban đầu là ý tưởng của Trần Thị Quỳnh Như, mang đi tham gia các cuộc thi nghiên cứu khoa học ở cấp THPT, nhưng khi đó dự án còn sơ khai, đơn giản. Quỳnh Như cho biết, lên tới đại học, được tiếp cận thêm nhiều kiến thức chuyên sâu về chuyên môn, cộng với nhận thấy thực tế hiện nay đa số người dân sử dụng các loại hóa chất để lau dọn nhà cửa, rửa chén bát, giặt quần áo... trong khi lượng rác hữu cơ như rau xanh, vỏ trái cây của mỗi gia đình thải ra hàng ngày nhiều, nếu để lâu sẽ gây ra mùi hôi, ô nhiễm môi trường, nên Quỳnh Như rủ các bạn cùng nghiên cứu, phát triển dự án này.

Sinh viên Nguyễn Thị Thảo, thành viên của nhóm chia sẻ, để triển khai dự án trong thực tế, nhóm đã đọc rất nhiều tài liệu, nghiên cứu các phương pháp, tìm hiểu các loại nguyên liệu từ thiên nhiên giúp sản



Nhóm sinh viên mang sản phẩm đi trưng bày, giới thiệu với công chúng. Ảnh: N.H

phẩm có thể tạo được bọt, độ sánh, quá trình lên men; công thức để hoàn thành đúng tiến độ và thời gian cho ra sản phẩm tốt nhất. Một trong những lợi thế của nhóm là các thành viên đều là sinh viên Khoa Hóa, nên các bạn ứng dụng kiến thức đã được học vào thực tế. Nhóm dùng mật mía làm nguyên liệu lên men, sử dụng dụng cụ vô trùng để tránh nhiễm khuẩn và làm sạch; dùng vỏ chanh, vỏ bưởi, tinh dầu bạc hà, tinh dầu quế để tạo mùi hương... Sản phẩm được tạo ra theo quy trình: thu gom nguyên liệu, rửa sạch, lên men, lọc lấy sản phẩm, có thể làm sạch các chất bẩn bám trên đồ bằng sứ, thủy tinh, nhựa, gạch men, các chất cặn bẩn lâu ngày trên ống thoát nước. "Trong quá trình

thực hiện nhóm làm đi làm lại nhiều lần để tạo được lớp enzyme mong muốn. Quá trình này cần phải làm kỹ để tránh các vi khuẩn xâm nhập vào, làm hỏng thành phẩm. Đây có thể xem là giai đoạn quan trọng nhất của quá trình thực hiện", Thảo cho hay. Trong quá trình nghiên cứu sản phẩm, tiêu chí đầu tiên nhóm nghiên cứu hướng đến là ứng dụng thực tiễn của sản phẩm tạo ra được dùng trong đời sống hàng ngày. Nhóm mong muốn tạo ra các loại dung dịch tẩy rửa dành cho người tiêu dùng như rửa chén, lau nhà, lau bếp, thông cống... Sau khi sản phẩm hoàn thiện, nhóm đã mang đi kiểm định chất lượng tại

lượng chất lượng 2 và đạt yêu cầu, có thể sử dụng hàng ngày. Theo Nguyễn Thị Thảo, ngoài thời gian học tập trên trường, việc tham gia nghiên cứu, phát triển các dự án đã giúp em và các bạn có thêm nhiều kỹ năng, trong đó có kỹ năng tìm kiếm thông tin, áp dụng kiến thức đã học, phát triển khả năng tự nghiên cứu cũng như tạo được sự tự tin khi báo cáo sản phẩm đến mọi người. Đây chính là bước đệm, giúp Thảo và các bạn có thêm nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp trong tương lai. Dự án "Sản xuất dung dịch enzyme từ phế phẩm thực vật" của 5 sinh viên đoạt giải Ba cuộc thi "Dự án khởi nghiệp cho thanh niên nông thôn" cấp thành phố năm 2024 do Thành đoàn tổ chức; giải Nhì cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo - khởi nghiệp phục vụ cộng đồng" cấp trường năm 2024; giải Khuyến khích cuộc thi "Khởi nghiệp công nghệ trong sinh viên" lần thứ VIII năm 2024 do Đoàn thanh niên - Hội Sinh viên Đại học Đà Nẵng tổ chức... Trong chiến dịch Mùa hè xanh năm 2024 của Trường Đại học Sư phạm, nhóm sinh viên sản xuất 160 chai dung dịch tẩy rửa đa năng từ enzyme tặng người dân xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Đồng thời, nhóm chuyên giao công nghệ và hướng dẫn bà con cách tự sản xuất ra sản phẩm. Ngoài ra, nhóm cũng tặng dung dịch tẩy rửa đa năng enzyme thiên nhiên cho một số người dân địa phương trải nghiệm và được đánh giá khá cao vì làm sạch tốt, không gây hại da tay. **THU HÀ**

Triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi

P hó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và ký Chi thị số 14/CT-TTg ngày 6-11-2024 của Thủ tướng Chính phủ về yêu cầu tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo, huy động các nguồn lực của địa phương để xử lý dứt điểm các ổ dịch; không để phát sinh ổ dịch mới; xử lý, tiêu hủy heo mắc bệnh, nghi mắc bệnh, heo chết, chủ động triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển heo bệnh, vứt xác heo chết làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường. **HỮU ANH**

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các cấp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là tại những nơi đang có dịch hoặc có nguy cơ xuất hiện dịch; xây dựng các chuỗi, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh; tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về tính chất nguy hiểm của bệnh dịch tả heo châu Phi, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan, các biện pháp phòng dịch bệnh và sử dụng vaccine cho đàn heo thịt theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra bùng phát bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn quản lý. **HỮU ANH**

TIN VĂN

Ngày 6-11, Ban Tuyên giáo Quận ủy Thanh Khê khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị nhận thức về Đảng đợt 3, năm 2024 cho 110 quân chủng ưu tú, nâng tổng số người được bồi dưỡng từ đầu năm đến nay lên hơn 600 người. Lớp học nghiên cứu 6 chuyên đề, gồm: khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng

Cộng sản Việt Nam và hướng dẫn khai lý lịch của người xin vào Đảng. **(H. NHUNG)**
UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch triển khai chương trình thúc đẩy, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hiện diện trực tuyến tin cậy, an toàn với các dịch vụ số sử dụng tên miền quốc gia ".vn" trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2024-2025. Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể sẽ truyền thông lan tỏa đến 100% doanh nghiệp, trường đại học, cao đẳng, trường nghề nhằm cấp mới tối thiểu 5.700 tên miền id.vn, biz.vn cùng các dịch vụ số khác trong giai đoạn 2024-2025. **(CHIẾN THẮNG)**

Thông tin - Thông báo

MỜI CỘNG TÁC ÁN PHẨM ĐÀ NẴNG XUÂN ẤT TỶ 2025

Ban Biên tập Báo Đà Nẵng kính mời các nhà báo, nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu, cộng tác viên tham gia cộng tác ấn phẩm **Đà Nẵng Xuân Ất Tỵ 2025**, phát hành nhân dịp Tết Ất Tỵ 2025. Nội dung bài viết chuyên tài thông điệp về quá trình xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng; về một Đà Nẵng đồng thuận và sáng tạo, khát vọng phát triển, xây dựng thành phố giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại; những nỗ lực trong xây dựng thành phố trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng nhân văn, thấm đượm nghĩa tình đến với bạn bè quốc tế. Ấn phẩm cũng gợi nhắc về Tết xưa và những nét đẹp truyền thống của vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng. Thể loại: tùy bút, bút ký, phóng sự, ghi chép, tản văn, thơ, truyện ngắn, phỏng vấn, ký sự nhân vật, ảnh nghệ thuật... Bài viết không quá 1.200 chữ, kèm nhiều ảnh đẹp. Riêng phóng sự, bút ký, ghi chép không quá 1.500 chữ. Ký sự nhân vật không quá 1.800 chữ. Truyện ngắn không quá 3.000 chữ. Tác phẩm chưa từng được sử dụng trên bất kỳ phương tiện thông tin nào. Tác phẩm xin gửi về: Báo Đà Nẵng, 33 Lê Lợi, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; email: tsbaodanang@gmail.com. Ngoài phong bì hoặc phía trên bài viết gửi qua email xin ghi rõ: "Bài gửi ấn phẩm Đà Nẵng Xuân Ất Tỵ 2025". Ngoài bút danh, xin ghi rõ họ và tên thật, địa chỉ, số điện thoại để liên lạc. Hạn cuối nhận bài: **30-11-2024**. Rất mong sự cộng tác nhiệt tình của các tác giả.

THÔNG BÁO

Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng nhận được hồ sơ của trẻ Nguyễn Minh Anh cần tìm gia đình thay thế của Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi thuộc Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: 56 Thủ Khoa Huân, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Căn cứ quy định tại điểm c, Khoản 2, Điều 15 Luật Nuôi con nuôi, Sở Tư pháp thông báo ai có nguyện vọng xin nhận trẻ em nếu trên làm con nuôi thì liên hệ với Sở Tư pháp thành

phố Đà Nẵng hoặc Ủy ban nhân dân phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Hết thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông báo nếu không có người trong nước nhận trẻ làm con nuôi, Sở Tư pháp sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định pháp luật. Họ và tên: Nguyễn Minh Anh; giới tính: Nữ; ngày tháng năm sinh: 6-9-2024; nơi cư trú: Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi thuộc Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi thành phố Đà Nẵng. Vậy ai nhật được xin báo về địa chỉ tại phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

MẤT GIẤY TỜ

Tôi tên là: **Mai Thị Kim Hương** Trú tại: Phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Tôi có làm thất lạc: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 242225, số vào sổ cấp GCNQSDĐ H15419, thửa số 108,

tờ bản đồ số 11 do UBND quận Hải Châu cấp ngày 24-9-2024, mang tên Mai Thị Kim Hương. Vậy ai nhật được xin báo về địa chỉ tại phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

THƯ MỜI

Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng kính mời hội viên, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương, các nhà văn, nhà thơ và bạn đọc trong và ngoài thành phố tham gia viết bài cho Đặc san "NGƯỜI LÀM BÁO ĐÀ NẴNG - XUÂN ẤT TỶ - 2025", phát hành nhân dịp Tết Ất Tỵ - 2025. Nội dung chủ đạo về các chủ đề: - Không khí mừng Đảng, đón Xuân Ất Tỵ - 2025. - Viết về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại; đầy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" của tổ chức đảng, các ngành, địa phương; của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Các bài viết tập trung chuyên tài thông điệp về một Đà Nẵng luôn thể hiện tinh thần đồng thuận, sáng tạo và khát vọng phát triển, xây dựng thành phố giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại; những nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu xây dựng thành phố trở thành điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư; lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng nhân văn, thấm đượm nghĩa tình đến với bạn bè quốc tế. Đặc san "Người làm báo Đà Nẵng Xuân Ất Tỵ - 2025" rất trân trọng những bài viết về Tết xưa và những nét đẹp truyền thống của vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng; viết về nhà báo và nghề báo... - Các thể loại và hình thức: Bài phản ánh,

chùm ảnh, tùy bút, phóng sự, bình luận, truyện ngắn, thơ, chuyên vi, tiểu phẩm, câu đối... Bài viết chưa đăng tải hoặc công bố trên các phương tiện truyền thông (nếu sưu tầm, trích dẫn tài liệu phải ghi rõ nguồn). Độ dài bài viết không quá 1.200 từ, có ảnh minh họa. Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng mong nhận được sự cộng tác nhiệt tình của phóng viên, hội viên, cộng tác viên và bạn đọc gần xa. Bài viết, tranh, ảnh xin gửi về Ban Biên tập Đặc san NGƯỜI LÀM BÁO ĐÀ NẴNG, số 46 Trần Quốc Toàn, thành phố Đà Nẵng. Email: nguoilambaodanang@gmail.com hoặc levanhoadnvn@gmail.com. Hạn cuối nhận bài là ngày 15-12-2024.

Y TẾ - SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Cách chăm trẻ bị sốt tại nhà

1. Sử dụng thuốc hạ sốt
Do bản chất của sốt là một phản ứng có lợi của cơ thể, phụ huynh chỉ nên sử dụng thuốc hạ sốt cho trẻ bị sốt 38,5 độ C trở lên. Không cho trẻ dưới 2 tháng uống bất kỳ loại thuốc nào mà không có ý kiến của bác sĩ. Thuốc hạ sốt chỉ được sử dụng khi cần thiết và ngưng khi các triệu chứng không còn.
2. Tắm nước ấm cho trẻ
Cha mẹ nên cho trẻ dùng thuốc hạ sốt Acetaminophen trước khi tắm. Nếu chỉ tắm mà không dùng thuốc trẻ có thể biểu hiện run, do cơ thể cố nâng nhiệt độ cơ thể lên. Điều này có thể làm trẻ cảm thấy mệt hơn. Lưu ý không được pha rượu vào nước tắm hoặc chà xát cơ thể trẻ với rượu hoặc tắm bằng nước lạnh.
3. Một số cách để trẻ dễ chịu hơn khi sốt
Khi bị sốt trẻ có thể cảm thấy rất mệt mỏi và khó chịu. Dưới đây là một số cách mà cha mẹ có thể thực hiện để trẻ thấy dễ chịu hơn: - Cho trẻ uống nhiều nước để ngừa mất nước. Nước đun sôi để nguội, sữa, nước súp, nước trái cây... đều là những chọn lựa tốt. - Nếu trẻ uống đủ nước, đừng cố ép trẻ ăn nếu trẻ không muốn. - Đảm bảo cho trẻ được nghỉ ngơi đầy đủ.

- Cho trẻ mặc quần áo thoáng mát. Ủ ấm quá mức hay mặc quần áo quá dày có thể làm cho nhiệt độ của trẻ tăng thêm. - Nếu trẻ có biểu hiện lạnh run, hãy cho trẻ đắp thêm chăn. Bỏ bớt chăn khi trẻ không còn lạnh run nữa. **Khi nào cần đưa trẻ bị sốt đi khám?**
Mặc dù phần lớn các trường hợp trẻ sốt có thể khỏi bệnh bằng cách uống thuốc hạ sốt và chăm sóc tại nhà. Tuy nhiên, nếu trẻ còn nhỏ, cha mẹ nên đưa trẻ đi khám khi có các biểu hiện sau: - Đối với trẻ < 3 tháng tuổi: Sốt 38 độ C (đo ở trực tràng), ngay cả khi nhìn biểu hiện bên ngoài của trẻ vẫn có vẻ tốt. - Đối với trẻ từ 3-36 tháng tuổi: Sốt ≥ 38 độ C (đo ở trực tràng) kéo dài hơn 3 ngày, hoặc khi trẻ có những biểu hiện không tốt như bú rớt, không chịu bú... Ngoài ra, trẻ em ở mọi lứa tuổi cần phải đi khám khi nhiệt độ đo ở miệng, trực tràng, tai hoặc trán từ 40 độ C trở lên. Nhiệt độ đo ở nách từ 39,4 độ C trở lên. Có giật do sốt. Sốt liên tục không hạ (ngay cả khi chỉ kéo dài vài giờ). Sốt ở trẻ có bệnh lý nền như bệnh tim, ung thư, lupus ban đỏ hệ thống hoặc thiếu máu hồng cầu hình liềm. Sốt kèm theo phát ban trên da. **TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TP. ĐÀ NẴNG**

